

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๒๙/๒๒๙/๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๒๙/๕๓๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด ตามแนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านแจ้งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด ดังนี้

๑. คำสั่งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดให้ใช้ตามแนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ไปพลางก่อนจนครบวาระ

๒. กรณีผู้อำนวยการโรงเรียนยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง และที่ได้รับแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งแทนไม่ได้มารับตำแหน่งด้วยเหตุกรณีใด ๆ ให้รองประธานกรรมการเครือข่ายคนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการเครือข่าย หรือ

๓. คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด จะพิจารณาเลือกประธานกรรมการทำหน้าที่ไปก่อน

ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการปรับโครงสร้างและภาระหน้าที่ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด พร้อมนี้ ขอให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดแจ้งรายชื่อโรงเรียน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ เพื่อจะจัดสรรเงินงบประมาณดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายต่อไป โดยส่งรายชื่อมาที่อีเมล [salakdee@hotmail.com](mailto:salakdee@hotmail.com) หรือหมายเลขโทรสาร ๐๒ ๒๕๘๕๙๔๑ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ แผ้วพลสง)

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๔๑